

SỐNG ĐẠO

"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con !" (Gioan 13,14)



Tổng Giáo Phận Toronto - Archdiocese of Toronto
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish
St. Cecilia's Church
161 Annette Street, Toronto, Ontario, Canada M6P 1P5
Telephone : [416] 769-8104 Fax: [416] 604-2607
E-mail: gxcttdvntor@gmail.com

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

Lễ Chúa Nhật: Thứ Bảy: 5g00 chiều.
Chúa Nhật: 1g00 trưa và 4g00 chiều.

Lễ ngày thường:
Từ Thứ Ba đến Thứ Sáu: 7g00 tối.

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

NGÀY 03 THÁNG 04 NĂM 2022

Hát Nhập Lễ: Tv 42,1-2

Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa ; xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà, chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con.

BÀI ĐỌC I: Is 43,16-21

Này Ta sắp làm một việc mới, Ta sẽ cho dân Ta được giải thoát.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Đây là lời Đức Chúa, Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng, Đấng đã cho xuất trận nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng : - tất cả đã nằm xuống, và không còn trở dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. Người phán như sau : "Các người đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thưở trước. Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó mạnh nha rồi, các người không nhận thấy hay sao ? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta ; vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân Ta tuyển chọn được giải khát. Ta đã gây dựng cho Ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta."

Đó là Lời Chúa.



Hát Đáp Ca: THÁNH VINH 125

1. Từ Si-on khi được Chúa dẫn về, ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi, lời hoan ca vang rền cửa miệng.
2. Này chư dân to nhỏ với nhau rằng: Ôi Chúa làm việc bao lớn lao. Chúa làm việc lớn lao thay, và tay nay vui mừng đầy tràn.
3. Nguyễn anh em lao tù Chúa đưa về, như suối cạn miền Nam đón mưa. Lúc này buồn bã đi gieo, mùa mai sau vui mừng hái gặt.
4. Họ ra đi, đi mà đắm châu lệ. Gieo vãi từng hạt ươm giống đây. Lúc về, về sẽ reo vui, và trên vai mang nặng lúa vàng.

Đáp. Việc Chúa làm cho ta, ôi thực vĩ đại. Ta thấy mình chứa chan niềm vui.

BÀI ĐỌC II:

Pl 3,8-14

Vì Đức Ki-tô tôi dành mất hết, để được nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi dành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu ; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.

Đó là Lời Chúa.

TUNG HỒ TIN MỪNG:

Ge 2,12-13

Ngợi Khen Chúa, Vua muôn đời vinh quang. Đức Chúa phán : Ngay lúc này, các người hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu. Ngợi Khen Chúa, Vua muôn đời vinh quang.

TIN MỪNG:

Ga 8,1-11

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gắp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người : "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy,

Thầy nghĩ sao ?” Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kể trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói : “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” Đó là Lời Chúa.

Ca Hiệp Lễ:

Ga 11,26

Chúa nói : “Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.”

✠ CHÚC MỪNG ✠

Cha Chánh xứ, Cha Phó xứ và Giáo xứ xin chúc mừng:

• Các anh chị : **Joseph Nguyễn Erik - Theresa Trịnh Jenny. Martin Trần Đặng Trí Thức - Maria Nguyễn Thảo My.**

Vừa mới kết hôn tại Giáo xứ chúng ta. Nguyên xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho các anh chị trong đời sống gia đình Kitô Giáo.

✠ THÔNG BÁO ✠

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2022

2- THỨ NĂM TUẦN THÁNH 14/04:

- **Thánh Lễ 9g00 tối;** Nghi Thức Tiến Dầu, Nghi Thức Rửa Chân, Thánh Lễ Tiệc Ly, Kiệu Rước Minh Thánh Chúa.

* Giờ Châu Thánh Thể. Nhà thờ mở cửa đến 11g00 tối.

3- THỨ SÁU TUẦN THÁNH 15/04: (Luật buộc ăn chay & kiêng thịt).

- **12g30 trưa: (Nghi Thức I).** Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu (I).

- **5g30 chiều: (Nghi Thức II).** Khởi đầu tuần 9 ngày Kính Lòng Thương Xót Chúa.

- **6g00 chiều:** Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu (II); Suy niệm Chặng Đường Thánh Giá.

4- THỨ BẢY TUẦN THÁNH 16/04:

- 4g30 chiều; Khấn Lòng Thương Xót Chúa.

- **Thánh Lễ 5g00 chiều;** Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (có Rửa Tội cho Tân Tòng).

5- CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 17/04:

- Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh: 1g00 trưa và 4g00 chiều.

6- CHÚA NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 23 VÀ 24/04:

- **KẾT THÚC TUẦN 9 NGÀY KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.**

- Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh: 1g00 trưa và 4g00 chiều.

Quỹ Cứu Trợ Ukraine - Ukrainian Humanitarian Relief Tổng Giáo Phận Toronto.

• Tổng Giáo Phận đang kêu gọi cứu trợ cho Ukraine do chiến tranh. Quý ông bà và anh chị em có thể gửi cheque hoặc tiền mặt qua Giáo xứ xin ghi rõ là cho quỹ **Ukrainian Relief - Humanitarian Relief**, hoặc gửi trực tiếp lên văn phòng Tổng Giáo Phận www.archtoronto.org.



ShareLife

Hôm nay có xin tiền lần 2 cho Quỹ ShareLife.

Xin quý ông bà anh chị em quảng đại đóng góp cho chương trình ShareLife của Tổng Giáo Phận Toronto.

